

ศาสตราจารย์ ม. รังสิต จัด “Open House 2013” เปิดบ้าน แนะแนวการศึกษา โรงเรียนแห่งการเรียนรู้วิทยา ศาสตร์ ภาษา และเทคโนโลยี

ศาสตราจารย์ ม. รังสิต เปิดนิทรรศการแห่งการเรียนรู้ ในกิจกรรมประจำปี “Open House 2013” แนะนำ
การศึกษา พร้อมเผยแพร่หลักสูตร และการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน และ
กิจกรรมผลงานนักเรียนมากมาย



ดร.วิชัย ตันศิริ รองประธานกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 ซึ่งตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนมีปณิธานและ
ความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงเรียนต้นแบบ ผู้นำรูปแบบการเรียนการสอนทวิภาษาแบบองค์รวม ที่มีความพร้อมทั้งด้าน
ภาษาที่เด็กควรได้อย่างน้อยสองภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ และหลักสูตรความพร้อมสำหรับเด็กเล็ก โดยเน้นที่ผู้
เรียนเป็นสำคัญ อีกทั้งหลักสูตรดนตรี ที่พัฒนาทุกอย่างไว้ครบวงจร

“ ช่วงที่ผ่านมาประเทศไทย ใช้เวลาหลายสิบปีในการเรียนและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับอยู่
ในระดับที่ไม่สูงนัก นักเรียนยังใช้เวลาส่วนใหญ่ในการฝึกทำแบบฝึกหัดทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ แต่ยังไม่สามารถ
พูดหรือเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้จริง ซึ่งถึงเวลาที่ควรจะหาแนวทางในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ง่าย
ขึ้น โดยผ่านการเรียนรู้แบบหลักสูตรสองภาษา” ดร.วิชัย กล่าว

ดร.วิชัย กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน เรื่องการศึกษา มีวิชาที่ต้องการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ซึ่งทางโรงเรียนจะมุ่งพัฒนาให้นักเรียนเกิดความเชี่ยวชาญทางด้าน ICT ด้วยการ
ปฏิบัติ สำหรับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต้องมีการจัดการเรียนการสอนให้ทัดเทียมกับนานาชาติ ในที่นี้หมายถึง
ให้นักเรียน ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

ดร. อภิรมณ์ อุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า กิจกรรม
รวม “Open House 2013” จัดขึ้นเปิดบ้านให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมทำความรู้จัก

หลักสูตรการเรียนการสอนสองภาษา ที่จะมาพร้อมการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมโรงเรียนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยทางโรงเรียนจัดให้มีการแข่งขันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เปิดให้มีการเยี่ยมชมห้องวิทยาศาสตร์ (Science Hall) ซึ่งเป็นห้องเรียนจำลองทางด้านวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ รวมถึงผลงานวิชาการมากมาย

ทั้งนี้ในวันงานได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ **“การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อความสำเร็จของเยาวชน”** โดย ดร.วิชัย ตันศิริ รองประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนสาธิตฯ รวมถึงโชว์ที่เป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนในโรงเรียน และเยี่ยมชมนิทรรศการห้องเรียน ตัวอย่างกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน รวมถึงนิทรรศการอื่นๆ อีกมากมาย ที่น่าสนใจภายในบริเวณงาน